



รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค
และการจัดเก็บของกลาง



ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

**รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง
สถานี ตำรวจภูธรเมืองชัยนาท ประจำเดือน ธันวาคม ๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท**


ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑.ผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค

กิจกรรม	การดำเนินการ
<p>๑.การตรวจอาวุธปืน เครื่องอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของทางราชการ</p>	<p>ตามคำสั่ง สภ.เมืองชัยนาท ที่ ๒๙๒/๒๕๖๖ ลง ๑๒ ธ.ค.๒๕๖๖ แต่งตั้งให้ พ.ต.ท.ชัชวาล มหาศรานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชัยนาท พร้อมกับพวก ตรวจสอบพัสดุสิ่งของหลวงประเภทต่างๆ ตามวงรอบ ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๖ แล้วรายงานให้ ผกก.สภ.เมืองชัยนาท ทราบ คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ตามบัญชีคุมแล้วปรากฏดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน มีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกประการ ๒. มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการ ขนาด ๙ มม.ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๗๒ นาย ๗๒ กระบอก เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๙ มม. จำนวน ๒๗๕ นัด โดยได้เรียกอาวุธปืนมาตรวจ ๗๒ กระบอก มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ ๓. มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการ COLT M ๔ พร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาด ๕.๕๖ จำนวน ๙๐ นัด ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๒ นาย ๒ กระบอก โดยได้เรียกอาวุธปืนมาตรวจจำนวนทั้ง ๒ กระบอก มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ ๔. มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการ ลูกซองยาว พร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาดเบอร์ ๑๒ จำนวน ๒๕ นัด ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ นาย ๑ กระบอก โดยได้เรียกอาวุธปืนมาตรวจจำนวน ๑ กระบอก มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ ๕. มีข้าราชการตำรวจที่เบิกอาวุธปืนของทางราชการ ปืนกลมือ SIG MPX จำนวน ๓ นาย ๓ กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาดเบอร์ ๙ มม. จำนวน ๒๐๐ นัด ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เรียกอาวุธปืนมาตรวจจำนวน ๓ กระบอก มีตัวปืนอยู่ตรงตามบัญชีทุกประการ ๖. มีข้าราชการตำรวจสายงานสืบสวนและงานป้องกันปราบปรามเบิกเสื้อเกราะอ่อนไปใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ ๖ นาย จำนวน ๖ ตัว ๗. ผลการตรวจสอบบัญชีคุม และตรวจสอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เป็นตามบัญชีการตรวจสอบ

ภาพการดำเนินการ



กิจกรรม	การดำเนินการ
<p>๒. ตรวจสอบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ และ เครื่องตรวจจับความเร็วประจำเดือน</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ สภ.เมืองชัยนาท และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็น ผู้รับผิดชอบ สํารวจสถานภาพเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ และ เครื่องตรวจจับความเร็ว ประจำเดือน ธ.ค.๖๖ และรายงาน ภ.จว.ชัยนาท ทราบ</p> <div style="text-align: center;">  <p>สำเนาฉบับนี้ บันทึกข้อความ</p> <p>ส่วนราชการ สภ.เมืองชัยนาท โทร.๐-๕๖๕๒ ๑๓๕๔ ที่ ๐๐๑๖.๕๕๘/๒๐๒๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง สํารวจสถานภาพเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์และเครื่องตรวจจับความเร็ว เรียน ผบ.ภ.จว.ชัยนาท</p> <p>ตามที่สืบ สภ.เมืองชัยนาท ที่ ๐๐๑๖.๕๕๘/๕๕๖๖ ลง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง สํารวจสถานภาพเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว ที่ใช้ใบราชการรายงานให้ ภ.จว.ชัยนาท ทราบนั้น</p> <p>สภ.เมืองชัยนาท ได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจสถานภาพเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ</p> <p>ท.ศ.อ. (สุรินทร์ เบ็ญทอง) ผกก.สภ.เมืองชัยนาท</p> </div>

ภาพแสดงผลการดำเนินการ



กิจกรรม	การดำเนินการ
<p>๓. การตรวจสอบยานพาหนะ</p>	<p>คณะกรรมการที่ได้คำสั่งแต่งตั้งฯ ได้ทำการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ของทางราชการ ตามวงรอบ หลังจากที่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้รถจักรยานยนต์มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่และได้กำชับการใช้ ดูแล บำรุงรักษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>

ภาพแสดงผลการดำเนินการ



<p>๔. ของปริจาค</p>	<p>เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ไม่มีของปริจาคแต่อย่างใด</p>
---------------------	--

๒.ผลการจัดเก็บของกลาง

กิจกรรม	การดำเนินการ
การจัดเก็บของกลาง	<p>เจ้าหน้าที่งานคดี สภ.เมืองชัยนาทดำเนินการ บันทึกบัญชีของกลางในคดีอาญา และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจยึดของกลางประจำเดือน ลงในสมุด ในเดือน ธ.ค.๖๖</p> 

ภาพแสดงผลการดำเนินการ

นำของกลางจัดเก็บไว้ที่ห้องเก็บของกลาง



สถานที่เก็บรถจักรยานยนต์ของกลาง

